
 

 

อย. แจงขอกังวลการเก็บคาใชจาย ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณา 

ยํ้ากระบวนการยุติธรรมและโปรงใส  

อย. ชี้แจงขอกังวลของผูประกอบการเก่ียวกับกรณีการเรียกเก็บคาใชจายการข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหเกิดความรวดเร็ว 

ขณะนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีมาจากหลายภาคสวน ย้ํามีความยุติธรรม

และโปรงใส ไมกระทบตอการประกอบธุรกิจและการแขงขันเพ่ือสรางนวัตกรรม หากมีแนวทาง

แกปญหาใหม อย. พรอมพิจารณาโดยไมปดก้ัน 

 

นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา จาก

กรณีท่ีผูประกอบการบางสวนมีความกังวลเก่ียวกับการเก็บคาใชจายการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ

วาจะกระทบตอการประกอบธุรกิจและการแขงขันเพ่ือสรางนวัตกรรมนั้น สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงวา ตามท่ี อย. ไดเสนอใหรัฐบาลใชมาตรา 44 เพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือทําใหเกิดความรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจของ

ประเทศเจริญกาวหนา รวมท้ังผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ และ

ระบบการคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยนั้น ตามคําสั่งดังกลาว ทําให อย.สามารถเพ่ิม

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยพิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังคัดกรองคําขอ

อนุญาตท่ีไมเหมาะสมตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานและมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการสงเสริมสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ชวยเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันของผูประกอบการท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการคาโลก 
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ท้ังนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตดังกลาวอาจทําใหมี

คาใชจายเพ่ือเปนคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน แตหากกระบวนการใดไมมีคาใชจายก็จะไมมี

การเรียกเก็บใด ๆ เพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการจัดเก็บคาใชจายการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพ

นั้น ขณะนี้ยั งไม มีการประกาศใชอยางเปนทางการ โดยอยู ในระหวางการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของชุดตางๆ และมีผูแทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. ผูแทนจากสมาคมหรือมูลนิธิ

ท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ผูแทนผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเก่ียวของใน

เรื่องนั้น ๆ และผูแทนกระทรวงการคลังเปนอนุกรรมการ และตองเสนอใหคณะกรรมการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ประกอบกับอัตราคาพิจารณา

อนุญาตสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บไดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย ซ่ึงหากคณะรัฐมนตรี

เห็นวาไมมีความจําเปนหรือแพงจนเกินไปก็จะไมอนุมัติใหจัดเก็บ จึงขอใหม่ันใจวา อย. มีกระบวนการ

พิจารณากลั่นกรองอัตราการเรียกเก็บคาใชจายอยางยุติธรรมและโปรงใส กรณีท่ีระบุวาคาข้ึนทะเบียน

ยาสามัญเดิมมีการเก็บในราคา 2,000 บาท นั้นเปนคาใชจายใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาท่ีใชมา

เกือบ 40 ปแลว ซ่ึงไมสะทอนตนทุนการดําเนินงานของภาครัฐท่ีตองใชในการพิจารณาทะเบียนตํารับ

ยา จึงควรมีการปรับใหเกิดความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

เลขาธิการ ฯ อย. กลาวตอไปวา โดยขอเท็จจริงการพิจารณาทะเบียนตํารับยาใน

ปจจุบันท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการแพทยอยางไมหยุดยั้ง อย. จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ

จากภายนอกมาประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา โดยท่ีผานมารัฐบาลเปนผูรับภาระ

คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญท่ีเพ่ิมข้ึนในสวนนี้มาโดยตลอด และเม่ือทะเบียนตํารับยาไดรับการอนุญาต

แลวสามารถใชไดตลอดไป ในขณะท่ี อย. ยังคงมีภาระรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของยาท่ีวางจําหนายอยูในทองตลาดเปนระยะอยางตอเนื่อง ผูประกอบการจึงควรมีสวนรวม

รับผิดชอบตอคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ในสวนท่ีผูประกอบการเกรงวาจะมีการจัดเก็บคาใชจายอยางถาวร 

โดยไมมีการปรับแนวทางเลยนั้น ขออยาเปนกังวลเนื่องจาก อย. จะมีการวิเคราะหถึงผลกระทบและ

ความเหมาะสมของการใชมาตรการตาง ๆ อยูแลว หากมีแนวทางใดท่ีสามารถแกไขปญหาการข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพไดรวดเร็วข้ึน อย. ยินดีนํามาพิจารณาปรับแกไขอยางแนนอน และท่ีกังวล

วาการเรียกเก็บคาใชจายอาจทําใหไมเกิดการแขงขันเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมสงผลกระทบตอระบบ

สุขภาพนั้น ขอย้ําวาตามหลักการของคําสั่งตามมาตรา 44 มุงเนนการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ

สุขภาพผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น ผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

เก่ียวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาหรือผลิตภัณฑนวัตกรรมตาง ๆ จึงอยูในขายของการท่ีอาจกําหนดให

ยกเวนคาใชจายหรือเก็บคาใชจายในอัตราท่ีต่ํา จึงไมกระทบตอการพัฒนาประเทศอยางแนนอน 
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